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"อุทุมพร"เบรกเพิ่มสอบ PAT8 
 

     "อุทุมพร"  เบรกเพิ่ม  PAT8  ภาษาไทย-สังคม   แนะมหาวิทยาลัยศึกษาวัตถุประสงคการสอบ  GAT-
PAT  กอนขอเพิ่ม  พรอมเตรียมตอบคําถามสังคม   สวนราชบัณฑิตภาษาไทยคานสอบรวมไทย-สังคม    
ชี้ควรใหสอบเพื่อวัดคุณคาความเปนคน   ขณะที่นักวิชาการหวั่นเด็กวิ่งกวดวิชาเพิม่ 

     ศ.ดร.อุทุมพร   จามรมาน   ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (สทศ.)  กลาวถึง
ขอเสนอของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ที่ใหเพิ่มการสอบแบบทดสอบศักยภาพวิชาชีพ/
วิชาการ  หรือ  PAT8  ดานภาษาไทยและสังคมศึกษา  วา  สทศ.ไมเกี่ยวของในสวนของการตัดสินใจเพิ่ม
หรือไมเพิ่ม  PAT  เนื่องจากเปนหนาที่ของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  (ทปอ.)  ตองตัดสินใจ
รวมกัน   จากนั้น  ทปอ.ตองทําหนังสือแจงมายัง  สทศ.เปนลายลักษณอักษร   สทศ.จึงจะสามารถบอกได
วาจะออกขอสอบไดทันตามกําหนดหรือไม 

     อยางไรก็ตาม   สําหรับความเห็นสวนตัวแลวมองวา   โดยหลักไมควรจะใหเดก็สอบเพิ่มอีกแลวและควร
สอบใหนอยลง   ขอสอบ  PAT  เปนขอสอบที่เนนความถนัดทางวิชาชีพเปนหลัก   หากเด็กตดัสินใจไดวา
จะเรียนเพื่อออกมาทําอาชีพอะไรในอนาคตก็เลือกสอบใน  PAT  วิชานั้น   แตปญหาสําคัญของเด็กไทย
คือ   ยังไมสามารถตัดสินใจไดวาจะทําอาชีพอะไรจึงวิ่งสอบทุกวิชา   เมื่อเปนแบบนี้เด็กก็จะเหนื่อยและ
สังคมก็จะโทษวา  สทศ.ใหเด็กสอบเยอะ 

     "หากจะเพิ่ม  PAT8  ขึ้นมาอีกทาง   มหาวิทยาลัยตองตอบคําถามใหไดวา   มีเปาหมายเพือ่คัดเด็กดาน
วิชาชีพหรือวชิาการ   เพราะเนื้อหาของวิชาสังคมและภาษาไทยสวนใหญจะเกี่ยวของกับวิชาการเปน
หลัก   ซึ่งตามวัตถุประสงคของการสอบ  PAT  ตองการคัดคนใหเหมาะสมกับวิชาชีพ   สวนเนื้อหาทาง
วิชาการจะไปรวมอยูใน  GAT  หรือการสอบความถนัดทั่วไปอยูแลว   อยากใหแตละคณะทําความเขาใจ
เรื่องความหมายของ  GAT  และ  PAT  ใหดีกอน  และที่สําคัญ  ทปอ.ตองตอบคําถามสังคมใหไดดวย
วา   การเพิ่มวิชาขึ้นมาอีกเปนการเพิ่มขึ้นเพื่ออะไร"  ศ.ดร.อุทุมพรกลาวและวา   อยากให  ทปอ.เรงหา
ขอสรุปในเรื่องดังกลาวโดยเร็ว  และทําหนังสือจํานวน  PAT  หรือ  GAT  ที่ตองการให  สทศ.จัดสอบ
เพิ่ม  เพื่อที่ สทศ.จะไดวิเคราะหวาสามารถจัดทําขอสอบไดทันตามกําหนดหรือไม 

     ดานศาสตราจารยกิตตคิุณ  ดร.กาญจนา  นาคสกุล  ราชบัณฑิตสํานักศิลปกรรม  ประเภท
วรรณศิลป  สาขาภาษาไทย  ผูเชี่ยวชาญภาษาและวรรณคดีไทย  ในฐานะนายกสมาคมครูภาษาไทยแหง
ประเทศไทย   และปูชนียาจารยดานภาษาไทย  กลาววา  สวนตัวเห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว  เนื่องจาก
มองวาทั้งสองวิชามีสวนทําใหคนมีความเปนมนุษยมากข้ึน  แตไมเห็นดวยที่จะจัดใหสอบรวมกัน  เนื่องจาก
ปรัชญาของทั้งสองวิชามีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง   เพราะหากนําทั้งสองวิชามาจัดสอบรวมกัน   ก็
เทากับวามองไมเห็นความสาํคัญของทั้งสองวิชา 

     "หากตั้งใจจะใหความสําคัญของทั้งสองวิชาจริง   จะตองจัดสอบใหมีความเขมขน  ใหเด็กไดใช
ภาษาไทยอยางถูกตอง  ลึกซึ้ง  ไมใชลดความสําคัญโดยนํามาออกขอสอบรวมกัน   สองวิชานี้เปนวิชาที่

ขาวจากหนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับประจําวันที่  27 เมษายน   พ.ศ.2552  หนา   

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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สอนใหคนเปนคน   ไมเกี่ยวกับวาเรียนภาษาไทยและสังคมแลวจะจบออกไปเปนอะไร   แตภาษาไทยเปน
วิชาที่สอนใหเรามีความเปนคนไทยที่สมบูรณ  ไมวาคณุจะอยูในอาชีพอะไรก็ยังตองใชภาษาไทยในการ
ส่ือสาร"  ราชบัณฑิตสํานักศิลปกรรม  ประเภทวรรณศลิป  สาขาภาษาไทยกลาว 

     ดาน  ผศ.กิตติมา   สังขเกษม   คณบดีคณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  (มศว)  กลาววา  สวนตัวแลวเห็นดวยที่จะเพิ่ม  PAT8  ทางดาน
ภาษาไทยและสังคมขึ้นมา  เพราะทั้งสองวิชานี้มีความสําคัญ   นาจะทําใหสามารถ
คัดเด็กที่เขามาเรียนในสายนี้ไดตรงตามความสามารถมากขึ้น   อยางไรก็ตาม   หาก
มองอีกแงหนึ่งอยากใหเห็นใจเด็กที่จะตองสอบเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวิชา  และจะเปนการ
เพิ่มภาระใหกับเด็กที่จะตองไปกวดวิชาเพิ่มขึ้นอีก 

 
  

  


